
 
 

รายงานการประชุมสภาการศึกษา  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 14.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมก าแหง  พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ผู้มาประชุม  
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทน) 
ประธานการประชุม 

 กรรมการโดยต าแหน่ง  
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา) 
กรรมการ 

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แทน) 

กรรมการ 

4. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ แทน) 

กรรมการ 

5. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน) 

กรรมการ 

6. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน) 

กรรมการ 

7. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม แทน) 

กรรมการ 

8. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(นางนภสร  ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน) 

กรรมการ 

9. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน) 

กรรมการ 

10. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน แทน) 

กรรมการ 

11. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(นางสาวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม แทน) 

กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  
๑2. นายบุญเลี้ยง  ไขษรศักดิ์ กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑3. นายนุชากร  มาศฉมาดล กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  
๑4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี กรรมการ 



 
 

 กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์  
15. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิต  โต)  
16. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
17. นายสมัย  เจริญช่าง กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  
18. นายชัชวัสส์  เศรษฐี กรรมการ 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๙. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง กรรมการ 
๒0. นายคมสัน  โพธิ์คง กรรมการ 
๒๑. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ์ กรรมการ 
๒๒. นายชาติชาย  เกตุพรหม กรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารย์ดนุวัศ  สาคริก กรรมการ 
๒๔. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ 
๒๕. นางสาวนิรมล  เมธีสุวกุล กรรมการ 
๒๖. ศาสตราจารย์บังอร  เสรีรัตน์ กรรมการ 
๒๗. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร กรรมการ 
๒๘. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร กรรมการ 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา  ศาสตระรุจิ กรรมการ 
๓0. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ 
๓๑. นางปัทมา  วีระวานิช กรรมการ 
๓๒. นายวิริยะ  รามสมภพ กรรมการ 
๓๓. นายสกล  กิตติ์นิธิ กรรมการ 
๓๔. นายสุรศักดิ์  มุกประดับ กรรมการ 
๓๕. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กรรมการ 
๓๖. นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ กรรมการ 
๓๗. นายอดุลย์  พิมพ์ทอง กรรมการ 
38. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  จิตต์เจริญ กรรมการ 
39. นายอ านาจ  วิชยานุวัติ กรรมการ 
40. นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสวัสดิ์  ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นางศิริพร  ศริพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
๓. นางรัชนี  พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
4. นายสมพงษ์  ผุยสาธรรม ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
5. นางสาวรุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
6. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีคล้าย ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 



 
 

 7. นางสาวสอาดลักษม์  จงคล้ายกลาง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 

8. นางสาวกิ่งกาญจน์  เมฆา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักประเมินผลการจัดการศึกษา 

 9. นางสาวใกล้ตา  สมสมศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

10. นางสาวกรกมล  จึงส าราญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 

 ๑1. นายภาณุพงศ์  พนมวัน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ๑2. นางสาวสุภาพร  เข่งสมุทร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
ส านักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๑3. เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.  
 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช กล่าวเปิดการประชุม 
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสภาการศึกษา (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ) ให้เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษาในวันนี้   
และขอแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงาน
การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จ านวน 17 หน้า  
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ภายในวันศุกร์ที่  
7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาไม่มีกรรมการแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่แก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 

 นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด มีสาระส าคัญดังนี้ 



 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติให้รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ ซึ่งการสร้าง 
การมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาการศึกษาได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ระบบการบริหาร  
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ ประกอบกับค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา ธิการ  
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 (3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ด าเนินการเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน โดยมีการจัดท า
โครงการสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ จัดท าโครงการสนับสนุนการด าเนินการ  
จัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่  ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ และสนับสนุนองค์ความรู้และการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ในระดับพ้ืนที่โดยการบูรณาการความร่วมมือในพ้ืนที่  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการด าเนินการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด และ
มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือมอบอ านาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาจังหวัดในการท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบทและ  
ความต้องการจ าเป็นของจังหวัดโดยมีแนวคิดการด าเนินการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัด 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. กรรมการเห็นสมควรให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
จังหวัด เนื่องจากสามารถบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาได้ แต่มีข้อสังเกต 
ดังนี้ ๑) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร เนื่องจากหนึ่งจังหวัดมีหลายโรงเรียนและแต่ละโรงเรียน 
มีคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้นจะมีกลไกอย่างไรที่ท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษา 
ได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในสมัชชาการศึกษาหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดที่จะจัดตั้งขึ้น 
๒) สภานักเรียน สภาเด็กและเยาวชน ศาสนิกสัมพันธ์ ภาคธุรกิจที่ต้องการบัณฑิตไปเป็นแรงงาน รวมทั้ง
ครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง จะเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดและเกิดกลไกเชื่อมโยงการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนอย่างไร ๓) สมัชชาการศึกษาหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดที่จะจัดตั้งขึ้นจะมี 
ความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานส่วนกลางมากน้อยเพียงใด ๔) ปัจจุบันคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งที่ท าหน้าที่ในระดับจังหวัดอยู่แล้ว หากมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดขึ้นอีก
หนึ่งคณะ จะมีบทบาทภารกิจแตกต่างจากคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิมทั้งสองคณะอย่างไร ในข้อสอบถาม/
ข้อสังเกตดังกล่าวเลขาธิการสภาการศึกษาชี้แจงว่า คณะกรรมการสถานศึกษากับคณะกรรมการศึกษาธิการ



 
 

จังหวัด มีความแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะบริหารสถานศึกษา แต่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดจะบริหารการศึกษาของจังหวัด ซึ่งเจตนารมณ์ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ในระดับจังหวัด คือมีความประสงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ที่หมายรวมถึง นักเรียน/นักศึกษา ศาสนิกชน สถานประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ โดยอิสระ  
ในการจัดท าแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าไปขับเคลื่อนการด าเนินงาน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่จะมีความแตกต่างจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดที่มีอยู่เดิม เนื่องจากคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาจังหวัดที่มีอยู่ เดิม มีองค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็นบุคลากรจากภาครัฐ แต่คณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาจังหวัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือให้ได้ความเห็นที่หลากหลายและสอดคล้ องกับบริบทของจังหวัด  
โดยในประเด็นนี้ประธานการประชุมมีความเห็นว่า ขณะนี้ยังมิได้ก าหนดว่าจะจัดตั้งเป็นสมัชชา หรือ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด หรือคณะท างาน หรือพัฒนาจากคณะอนุกรรมการเดิมที่มีอยู่แล้ว  
แต่เป็นการระดมความคิดเห็นเบื้องต้น เนื่องจากมีความประสงค์ให้แต่ละจังหวัดมีแผนการศึกษาที่มาจาก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 18 ก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 11 (6) ประชาชนซึ่งมีภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพหรือธุรกิจในจังหวัดใด  
อาจรวมตัวกันเป็นคณะบุคคล เพ่ือให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เสนอแนะ อุดหนุน หรือให้ความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนั้นหรือจังหวัดใกล้เคียงได้ คณะบุคคลวรรคหนึ่งอาจจะตั้งเป็น
สมัชชา สภา กลุ่ม หรือหมู่คณะที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นคณะบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้เลขาธิการและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทราบ เพ่ือให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกตามสมควร ”  
ซ่ึงคณะกรรมการสภาการศึกษาจะเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และมีภารกิจในการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะบุคคลในจังหวัดท าหน้าที่จัดท าแผนการศึกษาจังหวัด เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาทั้งระบบมีคุณภาพมากขึ้น โดยเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะบุคคลดังกล่าวจะให้
คณะกรรมการสถานศึกษาส่งตัวแทนเข้ามาร่วมประชุมกับสมัชชา สภา กลุ่ม หรือหมู่คณะที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้
ดูแลเชื่อมโยงไปถึงสถานศึกษาและร่วมจัดท าแผนการศึกษาของจังหวัด และเสนอแผนดังกล่าวต่อ 
สภาการศึกษา (หรือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ) เพ่ือจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป จึงเป็น
เหตุผลที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดต่อที่ประชุมในวันนี้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการเตรียมการ
น าเสนอต่อรัฐสภาในวาระ ๒, ๓ (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เนื่องจากเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ) 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเตรียมการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเมื่อมีผลบังคับใช้ นอกจากนั้นภารกิจของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป โดยภารกิจการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยังคงมีคณะอนุกรรมการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่วนคณะบุคคลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะเชื่อมโยง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาท
หน้าที่เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 



 
 

 ๓. การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา มีโครงสร้างของคณะอนุกรรมการที่ชัดเจนแต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการด าเนินการเป็นการด าเนินงานเฉพาะกิจขาดความต่อเนื่อง หากมีคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
จังหวัด หรือสมัชชาการศึกษาจังหวัด จะมีข้อดีคือ มีองค์ประกอบที่เป็นอิสระโดยมีผู้แทนที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้น การด าเนินงานมีความเป็นอิสระและมีเนื้อหาสาระที่เป็นการพัฒนา
การศึกษาเชิงพ้ืนที่มากขึ้น และมีการด าเนินงานต่อเนื่องเชื่อมโยงไปสู่ระดับชาติ สิ่งส าคัญที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จคือจะต้องมีกลไกเชื่อมโยงคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดเข้ากับคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือผลักดันให้เกิดประสิทธิผลในภาพรวม ดังนั้นคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาจังหวัดจะต้องมีองค์ประกอบเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ในพ้ืนที่ และจะต้องมีการเชื่อมโยงการท างานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเข้าสู่กลไกการท างานของ
ราชการที่อยู่ในพื้นท่ี 
 ๔. การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดจะท าให้
สามารถเชื่อมโยงการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษาลงไปถึงระดับสถานศึกษา ที่ ครอบคลุมทุกระบบและ 
ทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาอาชีวศึกษา และการศึกษาพิเศษ 
เนื่องจากแต่ละโรงเรียน แต่ละสถาบันการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากทุกสถานศึกษาจะสามารถน าไปแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ และหากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดจะท าหน้าที่เชื่อมโยงแผนการศึกษา
แห่งชาติเพ่ือน าไปพัฒนาการศึกษาของจังหวัด แต่ต้องสร้างกลไกที่สามารถท าให้การเชื่อมโยงการด าเนินงาน
ของสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดมีความสมบูรณ์ เนื่องจากองค์คณะบุคคล
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
แต่อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดจะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด แต่หากอยู่ภายใต้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอาจมีข้อจ ากัด 
เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการได้เฉพาะสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังไม่ครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษาของทั้งจังหวัด 
ดังนั้นจึงควรให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมมากที่สุดเพ่ือผลักดันให้เป็นการศึกษาของจังหวัดโดยประชาชน 
ในจังหวัดอย่างแท้จริง  
 ๖. การด าเนินงานของสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด 
อาจด าเนินการในรูปแบบคลัสเตอร์จังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน รวมกลุ่มเพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนการศึกษา โดยน าสิ่งดีที่มีอยู่หรือเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดมาผลักดันให้มีความโดดเด่น สามารถ
ตอบโจทย์ภาคส่วนต่าง ๆ หรือสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 ๗. เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
3 เมษายน พ.ศ. 2560 จะถูกยกเลิก เป็นผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิ้นสุดวาระลง ดังนั้นจะต้อง 
มีการศึกษาเพ่ิมเติมในการเตรียมการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด
อย่างรอบคอบว่าควรเชื่อมโยงการด าเนินการกับคณะบุคคลคณะใดหรือหน่วยงานใด  
 ๘. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ยังไม่มีก าหนดการประกาศใช้ที่แน่นอน และ
เมื่อมีผลบังคับใช้ สภาการศึกษาจะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งลงและจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย



 
 

การศึกษาแห่งชาติ รวมถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ จะยุติบทบาทลง ดังนั้นจึงควรชะลอ 
การด าเนินการในเรื่องนี้ไปก่อน ในประเด็นนี้กรรมการให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจน
เรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฝ่ายเลขานุการสามารถน าเรื่องที่เสนอต่อสภาการศึกษา 
ไปทดลองน าร่องในพ้ืนที่  Sandbox เ พ่ือให้มีข้อมูลที่ เป็นผลการวิจัยส าหรับรองรับการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ประกาศใช้ 
จะมีข้อมูลที่ เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถด าเนินการต่อเนื่องได้ แต่หากในระหว่างนี้ 
ยังไม่ด าเนินการก็ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ส่วนประเด็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะยุติบทบาทหน้าที่
เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ประกาศใช้หรือไม่ มีความเห็นว่า การยุบเลิกหน่วยงานจะมี
ผลกระทบมาก ซึ่งจะต้องมีบทเฉพาะกาลรองรับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามศึกษาธิการภาค คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งศึกษาธิการจังหวัด ต้องท าหน้าที่ต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างบางอย่าง เช่น เรื่องการบริหารงานบุคคล ปัจจุบันพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
หั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560 เรื่ อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ได้เปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ อาทิ โครงสร้าง 
การบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่ของศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ๙. เรื่องการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด 
เป็นเรื่องส าคัญและมีประโยชน์ เนื่องจากจังหวัดที่มีการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาขึ้นแล้ว ผู้แทนที่มาจาก
ภาคเอกชนมีความรู้สึกประทับใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ดังนั้นหากชะลอ
การด าเนินการ ควรมีคณะท างานศึกษารายละเอียดการด าเนินการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ปัญหาอุปสรรค  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นควรท าเป็น Sandbox ในจังหวัดทดลองน าร่องเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้
ของการด าเนินงานในรูปแบบสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด ตัวอย่าง 
Sandbox ที่ประสบความส าเร็จคือ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีจังหวัดเป็นฐานและมีหน่วยงานอ่ืน 
เข้ามาร่วมด าเนินการ ปัจจุบันมีจ านวน 8 พ้ืนที่นวัตกรรม และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีจัดตั้งเพ่ิมเติม 
จ านวน 11 พื้นที่นวัตกรรม 
 ๑๐. ข้อจ ากัดของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในปัจจุบันคือ ไม่มีผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาในจังหวัด ทั้งโรงเรียนเทศบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงแม้ว่าในอนาคตคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะยุติบทบาทลง แต่จะมีหน่วยงาน
อ่ืนขึ้นมาท าหน้าที่แทน ดังนั้นหากมีการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
จังหวัด จึงควรมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย ผู้แทนของผู้ปกครอง ผู้แทนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของจังหวัด นอกจากนั้นหากด าเนินการในรูปแบบของคลัสเตอร์จังหวัดที่มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันจะท าให้การจัดการศึกษาของกลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็ง 
 ๑๑. ปัจจุบันภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายกับภาคการศึกษามากขึ้น เช่น สวน
ผักโอ้กะจู๋ จัดท าศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออแกนิค และเปิดโอกาสให้เกษตรกรน า
ผลผลิตมาจ าหน่ายในร้าน หรือ MK บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในรูปแบบการเรียนรู้คู่การท างาน เป็นต้น  



 
 

ซึ่งนอกจากส่งเสริมให้คนในพ้ืนทีม่ีการศึกษาแล้วยังตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของภาคเอกชน ดังนั้นเรื่อง
การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดจึงเป็นสิ่งดีที่ต้องเร่งศึกษาและ
ด าเนินการจัดตั้งให้เป็นรูปธรรมโดยมีกฎหมายรองรับ 
 ๑๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่จะเตรียมเข้าสู่วาระ 2, 3 ของรัฐสภา อาจยัง
ไม่มีก าหนดการประกาศใช้ในช่วงเวลาอันใกล้ มีเสียงสะท้อนจากคนในพ้ืนที่ประสงค์ให้เปลี่ยนค านิยาม 
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า “ครูซึ่งเป็นหัวหน้าในสถานศึกษาของรัฐ” เป็น “บุคลากรวิชาชีพ 
ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา” แต่อย่างไรก็ตามการตั้งคณะท างานขึ้นมาศึกษาในเรื่องการจัดตั้งสมัชชา
การศึกษาจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดเป็นเรื่องดีที่ควรด าเนินการเพ่ือเป็นการเตรียมการ
รองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่จะประกาศใช้  ประธานการประชุมได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
ประเด็นเรื่องค านิยามที่ปรากฏใน มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้มกีารพิจารณาแล้ว 
 ๑๓. การทดลองน าร่องเพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
การศึกษาในระดับจังหวัด สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยก าหนดเป็นภาค 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด และ 
จัดท าหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถใช้จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นฐานการศึกษา เนื่องจากมีกรรมการสภาการศึกษาสองคนเป็นคนพ้ืนที่และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ ์และในปัจจุบันเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของจังหวัด 
 ๑๔. การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการศึกษาในระดับจังหวัด อาจด าเนินการได้ 3 วิธี คือ 1) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 
ด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 2) ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ 
และเลือกกรรมการสภาการศึกษาเป็นประธาน 3) มอบหมายเลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการ โดยทั้ง  
3 ทางเลือกให้มีกรรมการสภาการศึกษาเป็นที่ปรึกษา หรือเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา ในประเด็นนี้ 
กรรมการเห็นว่าคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีข้อจ ากัดเรื่อง
องค์ประกอบไม่ครบถ้วน หรือมีจ านวนกรรมการไม่เพียงพอในการให้ความเห็น ดังนั้นจึงอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ โดยอนุกรรมการจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และกรรมการสภาการศึกษาบางคนเข้ามาร่วมเป็นอนุกรรมการชุดใหม่ และ
ให้มีที่ปรึกษา ประธานการประชุมมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาแนวทางที่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ เลขาธิการสภาการศึกษาเสนอว่า หากต้องการด าเนินการอย่างรวดเร็ว  
ควรมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ และโดยสรุป ที่ประชุมมีความเห็น  
2 ประเด็นคือ 1) ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ หรือจัดตั้งคณะท างาน หรือมอบหมาย
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 2) ด าเนินการศึกษาทดลองน าร่องในรูปแบบคลัสเตอร์จังหวัดหรือรูปแบบ
จังหวัด เพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาน าเสนอต่อสภาการศึกษา  

มติ ที่ประชุมมีมต ิ
  1. มอบหมายให้ เลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการ จัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ หรือจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือให้ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการศึกษาแนวทาง กลไก รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
  2. ให้ผู้ที่รับผิดชอบตาม ๑. ด าเนินการศึกษาทดลองน าร่องในรูปแบบคลัสเตอร์จังหวัดหรือ
รูปแบบจังหวัด เพื่อให้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อสภาการศึกษา 
 



 
 

วาระที ่๓.๒ แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ 

 นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอเรื่องแนว
ทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 การจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติมีจุดเน้นการด าเนินงานเพ่ือเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กับบุคคลทุกช่วงวัยสามารถเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาใดและส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาใดก็ได้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนน าผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
การท างานหรืออาชีพ  ทั้ ง ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศั ย มารับรองและเทียบโอนกันได้   
ซึ่งการด าเนินงานจะเป็นการเชื่อมโยงระบบการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น 
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ภาคแรงงานและสถานประกอบการ และหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษา เป็นต้น ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกการขับเคลื่อน : ความเชื่อมโยงระหว่าง 
ภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ การวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตให้มีความชัดเจนและเกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจุบันมีหลายหน่วยงานด าเนินการระบบธนาคารหน่วยกิตแล้ว แต่ยังขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ท าให้หน่วยการเรียนรู้ที่สะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตไม่ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง และรายงานการศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต : ข้อเสนอ
ส าหรับประเทศไทย มีข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับหน่วยบริหารจัดการ ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ  
การบริหารจัดการนโยบายและการขับเคลื่อนระบบในภาพรวมของประเทศ โดยจัดให้มีหน่วยงาน ๒ ระดับคือ 
ระดับนโยบายในส่วนกลางและระดับปฏิบัติในจังหวัด ท าหน้าที่เชื่อมโยงระบบธนาคารหน่วยกิตเพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงระบบการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบ
การศึกษาที่สามารถเทียบโอนประสบการณ์เข้ามาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตได้ ทั้งในรูปแบบ 
การเสริมสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่ให้น ามาใช้กับโลกปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ (Up-Skill) และการสร้างทักษะ
ใหม่ที่ เข้ากับโลกปัจจุบันได้  (Re-Skill) หรือระบบอ่ืน ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาขอเสนอแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ ที่เป็นการผนึกก าลัง 
บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันอุดมศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษา 
และมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดท าหน้าที่เป็นศูนย์สะสมหน่วยกิตที่เชื่อมโยงระบบการศึกษาเข้าด้วยกัน  
รับเรื่องขอเทียบโอน รวมถึงด าเนินการเทียบโอนตามเกณฑ์และมาตรฐานแต่ละระดับ  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ และให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

 การพิจารณา 
 ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. การจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติเป็นเรื่องที่ดีมาก และมีสถาบันการศึกษา

หลายสถาบันใช้ระบบธนาคารหน่วยกิตแล้ว แต่ยังขาดความชัดเจนบางประการ ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าใช้
บริการระบบธนาคารหน่วยกิต ใครที่สามารถเข้ามาใช้ระบบธนาคารหน่วยกิตได้บ้าง ๒) ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 



 
 

เข้ามาใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ใด ถ้าหากไม่มีความชัดเจนว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีวัตถุประสงค์อะไร 
อาจกระทบกระเทือนระบบการศึกษาทั้งระบบ เนื่องจากทิศทางแนวโน้มการศึกษาในปัจจุบัน นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีแนวโน้มที่จะไม่เรียนตามระบบ
การศึกษาแต่พร้อมที่จะใช้ระบบใดก็ได้ที่สามารถท าให้ส าเร็จการศึกษาได้โดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษาทั้งระบบ 3) ความชัดเจนในการเตรียมการด้านบุคลากร ได้แก่ (1) ผู้บริหารระบบทีป่ฏิบัติงานแต่ละ
จังหวัด จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน (2) ผู้แนะน าและให้ค าปรึกษา จะต้องมีความเข้าใจและสามารถ
ตอบค าถามได้อย่างชัดเจนและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ (3) ผู้ประเมิน โดยที่การประเมินจะต้องเป็นการ
ประเมินรูปแบบใหม่ เช่น การประเมินสมรรถนะผู้เรียนเป็นหน่วยกิตจะประเมินอย่างไร สมรรถนะจะเชื่อมโยง
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและจะแปลงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นหน่วยกิตได้อย่างไร จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ
การสะสมหน่วยกิตได้ เป็นต้น และ (4) ผู้บริหารบัญชี จะต้องมีการเตรียมการส าหรับคนใช้ระบบซึ่งไมได้เป็น 
ผู้ที่เรียนในสถานศึกษาปกติ แต่อาจเป็นผู้ที่เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น  
ผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน Non-degree รวมทั้งผู้เรียนที่เรียนรู้จาก Chula Mooc หรือ Thai Mooc  
ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการประสานกับสถานศึกษา เพ่ือที่มีความเข้าใจในการออกใบประกาศส าหรับน ากลับเข้ามาสู่
ระบบธนาคารหน่วยกิต และ ๔) ความชัดเจนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้ระบบใดในการบริหารจัดการ 
อาทิ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Internet banking หรือระบบ Cloud หรือระบบ Block Chain 
เพ่ือใหข้้อมูลสามารถเข้ามาสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตส่วนกลางส าหรับการบริหารจัดการได ้
 ๒. ระบบธนาคารหน่วยกิตเป็นเรื่องดีที่ผู้เรียนต้องการส าหรับการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 
แต่ต้องเน้นการให้ความส าคัญกับมาตรฐานการศึกษา เพราะหากปล่อยให้ขาดมาตรฐานในระบบธนาคารหน่วยกิต 
จะก่อให้เกิดปัญหากับประเทศสูงมาก ระบบการศึกษาของประเทศไทยจะขาดความน่าเชื่อถือ ผู้จบการศึกษา
จากประเทศไทยจะไม่มีผู้ ใดหรือหน่วยงานใดในต่างประเทศให้ความเชื่อถือ ท าให้การศึกษาทั้งระบบ 
ของประเทศล้มเหลว ดังนั้นนอกจากมีระบบธนาคารหน่วยกิตที่ดีแล้วจะต้องเป็นระบบที่มีมาตรฐานด้วย 
ตัวอย่างมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ ใช้คะแนน TOEIC TOEFL ภาษาญี่ปุ่น ใช้คะแนน JLPT เป็นต้น 
ระบบธนาคารหน่วยกิตจึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือให้การศึกษามีมาตรฐาน สิ่งหนึ่งที่สามารถ
ช่วยให้ระบบธนาคารหน่วยกิตมีมาตรฐานได้คือ ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากหลักสูตรที่มีคุณภาพ จากสถาบัน 
ทีมี่คุณภาพ ที่ได้มีการรับรองและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร นอกจากนั้นจะต้องมีการวางกลไกการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ Information System สามารถเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ
ธนาคารหน่วยกิตได้ แต่ควรมีความเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้เป็น
ระบบที่สมบูรณ ์
 ๓. ระบบธนาคารหน่วยกิตที่จัดท าขึ้นควรเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพทั้งการเชื่อมโยง  
การเรียนรู้ที่เป็นการ Up-skill และ Re-skill โดยในช่วงแรกของระบบธนาคารหน่วยกิตอาจด าเนินการโดยการ
ทดลองน าร่อง เลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งกลุ่มแล้ววางระบบทั้งระบบให้เป็นตัวอย่างที่สามารถไปเชื่อมโยงกับ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในลักษณะของ Community Colleges ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาได ้
 ๔. การขับเคลื่อนเรื่องธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นรูปแบบหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา
ที่จ าเป็นส าหรับโลกปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนรู้ที่เป็นดิจิทัลสามารถเรียนรู้ได้จาก 
ทุกช่องทาง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
เชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบธนาคารหน่วยกิต 
และพบข้อจ ากัดบางประการ เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิศวกรต้องติดต่อขอข้อมูลจากคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ซึ่ง เป็นการเข้าถึงข้อมูลที่มีในหน่วยงานเฉพาะของรัฐเท่านั้น  



 
 

แต่มีข้อส่งเสริมสนับสนุนคือ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งมีการจัดการศึกษาในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต 
ให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมาทดสอบวัดระดับองค์ความรู้และสะสมเข้าระบบธนาคารหน่วยกิต ไม่เป็น
การเรียนซ้ าจากวิชาเดิมที่เคยเรียน แต่อาจมีความเสี่ยงในเรื่องการก ากับมาตรฐานและการประเมิน ดังนั้น  
จึงต้องมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ก ากับและตรวจสอบมาตรฐานทั้งระดับจังหวัด ระดับส่วนกลาง และหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติ เชื่อมโยงไปถึงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนน้อยรู้มาก เรียนน้อยจบเร็ว
และท างานได้เร็ว ไม่เสียเวลาในระบบการศึกษานานเกินไป  
 ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ระบุให้ผู้เรียนที่พ้นจากการศึกษา
ภาคบังคับ ซึ่งได้ส าเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง มีวิทยฐานะ 
ดังต่อไปนี้ (1) แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2) แผนกบาลี
สนามหลวง ชั้นเปรียญธรรมสามประโยค มีวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่มีระบบการเทียบโอน
หน่วยกิต นอกจากนั้นหากสอบได้ชั้นเปรียญธรรมเก้าประโยค จะมีวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี โดยไม่ได้ระบุว่า
มีการเทียบโอนอย่างไร นอกจากนั้นปัจจุบันพระภิกษุและสามเณรมีการเรียนซ้ าซ้อนในแผนกธรรมสนามหลวง 
แผนกบาลีสนามหลวง และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังนั้นจึงขอให้น าการศึกษาของสงฆ์ เข้ามาผนวก
กับระบบธนาคารหน่วยกิตที่ก าลังด าเนินการอยู่ เพ่ือให้มีระบบการเทียบโอนการศึกษาของสงฆ์กับการศึกษาในระบบ 
และลดความซ้ าซ้อนในบางวิชาของการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
 ๖. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการเทียบโอนหน่วยกิต 
ในลักษณะโรงเรียนจับคู่ด าเนินการ หากในอนาคตมีหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติจะท าให้ข้อจ ากัด 
ในเรื่องการจับคู่ด าเนินการของโรงเรียนหมดไป ไม่จ าเป็นต้องมีการจับคู่โรงเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนที่ใดก็ได้
แล้วเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ แต่ระบบจะต้องมีความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูล 
 ๗. องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการด าเนินการของคณะกรรมการธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติจะมีคณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติก ากับดูแลอยู่แล้ว หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานจะมีความซ้ าซ้อน 
ดังนั้นประธานคณะกรรมการธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติจึงควรเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการก ากับดูแล
เรื่องหลักสูตร เนื้อหา หรือมาตรฐานเป็นการเฉพาะ เพ่ือน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
จะท าให้ลดความซ้ าซ้อนและเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ นอกจากนั้นระบบธนาคารหน่วยกิตอาจไม่
จ าเป็นต้องอยู่กับคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพียงอย่างเดียว เนื่องจากคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติดูแลในภาพรวม แต่ควรตั้งคณะท างานศึกษาเรื่องระบบธนาคารหน่วยกิตเป็นการเฉพาะ จะท าให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือประกอบการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติต่อไป 

 ๘. การเพ่ิมความเชื่อมั่นให้หน่วยงานกลางระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ ควรต้องประเมิน
ความพร้อมของสถานศึกษาที่จะมาเข้าร่วมในระบบ เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจหรือไม่ นอกจากนั้นกลไกบุคคลเป็นเรื่องส าคัญในการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งผู้ ที ่
ท าหน้าทีดู่แลเรื่องการเทียบโอนจะต้องมีธรรมาภิบาลเพ่ือหลีกเลี่ยงการขายวุฒิการศึกษา 

 ๙. การสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิตจะต้องท าให้เป็นระบบมหภาค การเรียนรู้ 
ในปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้หลายช่องทาง อาท ิบทเรียน สื่อ เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่เก็บไว้บนระบบ Cloud 
ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้จากที่ใดก็ได้ นอกจากนั้นยังมีมิติที่เป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล เด็กบางคนมี
ความสามารถพิเศษ ระบบธนาคารหน่วยกิตจึงควรท าให้เด็กสามารถลดระยะเวลาเรียนลงได้ เช่น การเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันเด็กจะเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แต่เด็กบางคนอาจมีความถนัดหรือมี



 
 

ความสามารถเรียนบางวิชาได้สูงกว่าระดับชั้นที่ตนศึกษาอยู่ เด็กสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมแล้วไปสอบเทียบ
เพ่ือเก็บสะสมหน่วยกิตจนสามารถส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยไม่ต้องเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเด็กสามารถไปลงวิชาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในคณะหรือสาขาที่ตนเองมีความสนใจ 
ตั้งแตเ่รียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ และเม่ือเด็กเข้ามหาวิทยาลัยท าให้เวลาเรียน
ในระดับอุดมศึกษาลดลง เป็นต้น 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ และ
มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาน าข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปด าเนินการจัดท ารายละเอียดและ
น าเสนอต่อสภาการศึกษาอีกครั้ง 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๔.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอ 
ให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา จ านวน ๙ คณะ และประธานกรรมการสภาการศึกษา 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เมื่อวันที่  
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค าสั่งสภาการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ซึ่งส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดส่งค าสั่งดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว  

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดท าแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณส าหรับการด าเนินการของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา จ านวน ๖ คณะ แต่ที่ประชุม
สภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา จ านวน ๙ คณะ ท าให้มี
ข้อจ ากัดเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับการด าเนินการของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ดังนั้น
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๑ 
ด้านอ านวยการและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานอนุกรรมการ พบว่ามีภารกิจ
สอดคล้องตรงกับภารกิจประจ าของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขออนุญาตชะลอการด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๑ เพ่ือน างบประมาณที่มีอยู่ไปจัดสรรให้กับคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษา จ านวน ๘ คณะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากคณะอนุกรรมการมีภารกิจเพ่ิมเติมและ
ต้องใช้งบประมาณนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ขอให้บูรณาการการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาร่วมกับส านักทีร่ับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรด
รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาและแนวทางการบริหารงบประมาณของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ ๔.๒ ความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 นายสมพงษ์  ผุยสาธรรม ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา น าเสนอเรื่องความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาด าเนินการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เมื่อปี  



 
 

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในแผนการปฏิรูปดังกล่าวได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมานายกรัฐมนตรี (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่ าว
ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณา
จากรัฐสภา โดยที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 และตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีองค์ประกอบจ านวน ๔๙ คน 
โดยมี นายตวง อันทะไชย เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการประชุมแล้วจ านวน ๖๑ ครั้ง พิจารณา
กฎหมาย ๑๑๐ มาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ยังขาดประเด็นส าคัญ ๒ เรื่อง คือ เรื่องกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และกองทุนครูเพ่ือแผ่นดิน  
จึงเพ่ิมเติมเรื่องดังกล่าวในส่วนที่ 5 และส่วนที่ 6 ของหมวด 6 แผนการศึกษาแห่งชาติและทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา ท าให้มีข้อกฎหมายทั้งหมดประมาณ ๑๓๐ มาตรา ปัจจุบันคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเตรียมเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภาในวาระ 2 และวาระ 3 ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน หรือ ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรด
รับทราบความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  

มติ          ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่  ๔.๓ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

  นางสาวสอาดลักษม์  จงคล้ายกลาง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและปฏิบัติภารกิจของส านักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถรองรับสถานการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ภายใต้ภาวะความผันผวนด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 คือ “ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เป็นองค์กรน าในการพัฒนา ยกระดับ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับทุกคนสู่การพัฒนา  
อย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจ ๓ ด้าน คือ ๑) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา
ด้วยการใช้งานวิจัยเป็นฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับทุกคน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
อย่างมีคุณภาพ ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และ ๓) ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนากรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑.๑ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาการศึกษาของประเทศ เป้าประสงค์ท่ี ๑.๒ 
มีกรอบนโยบาย ทิศทาง และข้อริเริ่มใหม่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ี ๑.๓ 
มีกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับองค์กรให้คล่องตัวและมีสมรรถนะสูงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยเป้าประสงค์  
๓ ด้าน ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ หน่วยงานมีความคล่องตัวและสมรรถนะสูง เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ บุคลากร 
มีทักษะและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่มุ่งหวัง และเป้าประสงค์ที่ ๒.๓ มีการบริหาร



 
 

จัดการข้อมูลและความรู้ด้วยดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการบูรณาการและขับเคลื่อน
การท างานร่วมกับเครือข่ายการศึกษาและสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ มีเป้าประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ ๓.๑ มีภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการขับเคลื่อนการท างานเพ่ือพัฒนาการศึกษาเพ่ือทุกคนอย่างมี
คุณภาพ เป้าประสงค์ท่ี ๓.๒ มีการน าผลงานวิจัยและสื่อสาธารณะไปใช้เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และเป้าประสงค์ที่ ๓.๓ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และพ้ืนที่  
ผ่านคู่ความร่วมมือในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จ จะต้องปรับ
กระบวนทัศน์และความเข้าใจของทิศทางของแผนดังกล่าวให้กับทุกส่วนงานและบุคลากรทุกคนในส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการติดตาม  
ผลการด าเนินการรายไตรมาส มีการสรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานแต่ละไตรมาสเพ่ือน าไปสู่  
การปรับปรุงการด าเนินงาน นอกจากนี้จะต้องมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มงา นและ 
ส านักของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีการใช้งบประมาณเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ใช้  
ในการเชื่อมโยงการด าเนินงานของทุกภาคส่วน  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรด
รับทราบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท า ๑) แผนพัฒนาประชากร 

เพ่ือการพัฒนาประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และ ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓  จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาน าเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องจากแผนดังกล่าวมาบรรจุ
ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพ่ือให้แผนฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
และประธานการประชุมมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษารายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
วาระที่ ๔.๔ การเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย : ทักษะที่จ าเป็นแห่งอนาคต 

(Future Skill) 

นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา น าเสนอเรื่องการเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย : ทักษะที่จ าเป็น 
แห่งอนาคต (Future Skill) มีสาระส าคัญดังนี้ 

การเตรียมการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย : ทักษะที่จ าเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)  
เป็นงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) และได้ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยเบื้องต้นได้กรอบทักษะ Future Skill 
จ านวน 41 ทักษะ ส าหรับคนไทย 4 ช่วงวัย และส านักงานฯ ได้เลือกศึกษาเชิงลึกใน 2 ช่วงวัย คือช่วงวัยเรียน 
(อายุ 5 - 14 ปี) และช่วงวัยรุ่น (อายุ 15 - 21 ปี) และพบว่าทักษะส าคัญของช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ๕ อันดับแรก 
คือ ๑) ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Literacy) ๒) ความฉลาดรู้ (Literacy) ๓) การเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active 
Learner) ๔) การเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) และ ๕) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการวิจัยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงส ารวจซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จาก
การประชุมพิจารณากรอบแนวคิดโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ใน 3 ทักษะ 
ได้แก่ ๑) ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) 2) ความฉลาดรู้ (Literacy) และ 3) การคิดเชิงสร้างสรรค์ 



 
 

(Creative Thinking) ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลช่วงวัยเรียน ๓,๔๖๘ ตัวอย่าง และช่วงวัยรุ่น ๓,๓๗๘ ตัวอย่าง 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่ งอยู่ระหว่างการประมวลผลและวิ เคราะห์ผล และจะน า  
ผลการวิเคราะห์มาน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาอีกครั้ง 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรด
รับทราบการเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย : ทักษะที่จ าเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) 

ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคตอีกทักษะหนึ่งคือ คือวิชาชีวิตและทุนชีวิต (Life Assets) 

เนื่องจากในปัจจุบันเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แพ้ไม่เป็น ผิดหวังไม่เป็น ไม่สามารถเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคและความ
ท้าทายได้ ท าให้เด็กมีภาวะซึมเศร้า การแก้ปัญหาด้านวิชาชีวิตและทุนชีวิต (Life Assets) จะน ามาสู่การบริหาร
จัดการชีวิตที่ดี จึงขอให้น าเรื่องวิชาชีวิตและทุนชีวิต (Life Assets) ไปเป็นหัวข้อส าหรับการศึกษาวิจัย Future skill 
ซึ่งประธานการประชุมมีความเห็นสอดคล้องว่าเรื่องวิชาชีวิตและทุนชีวิต (Life Assets) มีความส าคัญมาก 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เน้นให้เด็กเป็นคนเก่งและเน้นเรื่องเรียนเป็นส าคัญ เด็กไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน เนื่องจากผู้ปกครองจะช่วยแก้ปัญหาให้เกือบทุกเรื่อง เด็กจึงไม่ได้เผชิญกับความผิดหวัง 
เมื่อพบปัญหาจึงท าให้เป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องส าคัญและขอให้น าเรื่องทักษะการใช้ชีวิต
และทักษะเรื่องวิชาชีวิตและทุนชีวิต (Life Assets) เพ่ิมเติมเข้าไปใน Future skill  

๒. ควรส่งเสริมปัจจัยภายในเพ่ือให้สามารถพัฒนา skill ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยภายใน
ดังกล่าว คือ ฐานราก ๓ มิติเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาด้านตัวตน (Self) ๒) การพัฒนา 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา และ ๓) การพัฒนาด้านทักษะสมองส่วนหน้า 
(Executive Functions หรือ EF) การพัฒนาฐานรากทั้ง ๓ มิติตั้งแต่ปฐมวัยซึ่งเป็นต้นทางของการพัฒนา 
จะช่วยให้เด็กเติบโตและบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะปลายทางซึ่งเป็น Future skill ต่าง ๆ 
ได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

๓. ในอดีตค าว่า Literacy หมายถึง การอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ในปัจจุบันค าว่า Literacy 
มีการตีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ Financial Literacy, Scientific Literacy, Environmental Literacy, 
Health Literacy จึงมีข้อสังเกตว่างานวิจัยนี้ควรตีความให้ครอบคลุมความหมายของค าว่า Literacy และ
ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ปัจจุบันมีปรากฏการณ์ Dyslexia หรือการอ่านเขียนแบบวิบัติ เป็นความบกพร่อง
ในการอ่านและการเขียน ซึ่งแนวโน้มการอ่านของคนไทยลดลง จากร้อยละ ๙๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
เป็นร้อยละ ๙๓ ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรศึกษาเรื่อง Literacy เกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ ควบคู่กับ Literacy 
ในความหมายอ่ืน ๆ ด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาน าข้อเสนอแนะ 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการ 
 

วาระที่ ๔.๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ 

นางรัชนี  พ่ึงพาณิชย์กุล ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา น าเสนอรายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ มีสาระส าคัญดังนี้ 

สืบเนื่องจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลากว่า 5 ปี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานในช่วง ๕ ปีแรก 



 
 

คือ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในฐานะผู้จัดท าและขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งจะท าให้
รับทราบข้อมูลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรค และการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  

วิธีการด าเนินงาน ได้ก าหนดขอบเขตการติดตาม ๓ ด้าน คือ 1) ตามแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 2) ระยะเวลา 5 ปีแรกของแผน 3) กลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ได้แก่ หน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา และห้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิงหาคม - กันยายน)  
ได้จัดท าเครื่องมือเป็นแบบส ารวจปลายเปิด โดยช่วงที่ ๑ ส่งให้หน่วยงาน ๓๖๔ แห่ง ช่วงที่ ๒ ส่งให้สถานศึกษา 
๔๕๕ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม - พฤศจิกายน) ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งกลับมายัง
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จ าแนกตามหน่วยงาน/สถานศึกษาและภาพรวม ตามแนวปฏิบัติและ 
แนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์ โดยระดับหน่วยงานส่งกลับมา ๑๖๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๖ และ
ระดับสถานศึกษาส่งกลับมา ๑๖๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๑ ส าหรับการสรุปผล จะพิจารณาตามเกณฑ์  
2 ประเด็น คือ 1) ความครบถ้วนตามแนวปฏิบัติ และ 2) การสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าหน่วยงานและสถานศึกษารับรู้การด าเนินงานตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานและสถานศึกษามีการด าเนินงานสอดรับตามยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เฉลี่ยปีละ ๑-๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยมีการด าเนินงานมากที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส าหรับความก้าวหน้า
การด าเนินงานตาม ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่วนยุทธศาสตร์ที่มี
ความก้าวหน้าน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะร่วมจัดท าแผนสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย และหน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ  ๒) สถาบันการศึกษา จะเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
และ ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ ๑) โครงสร้างการบริหารงานไม่ชัดเจน ท าให้ 
ไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนฯ ๒) งบประมาณไม่ยึดโยงกับการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ในทุกระดับ 
๓) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ๔) แผนการศึกษาแห่งชาติมีจ านวนตัวชี้วัด
มากเกินไป และตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดยากต่อการน าไปปฏิบัติ  

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ๑) กระบวนการจัดท า
แผนการศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ ๒) ควรมีการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระของแผนฯ 
แต่ละองค์ประกอบ เช่น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป็นต้น ๓) ทบทวนตัวชี้วัดซึ่งมี
มากเกินไป และบางตัวชี้วัดไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้องกับสถานศึกษาที่มีบริบทต่างกัน ๔) ควรพัฒนา Big Data 
เพ่ือการรายงานผลที่เป็นระบบ และเผยแพร่ผลการประเมินให้สาธารณชนรับทราบ  และ ๕) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์แผนการศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะต่อปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนฯ ได้แก่ ๑) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ๒) เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรให้สอดรับกับ
หน้าที่โดยเฉพาะระดับปฏิบัติ  ๓) ปรับกฎระเบียบ/กฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงานตามแผนฯ และ  
๔) กระจายอ านาจด้านงบประมาณเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน 



 
 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรดรับทราบ
รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
สู่การปฏิบัติ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า 
เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญมาก ดังนั้นเมื่อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานแล้ว 
จะต้องพิจารณาว่าควรจะมีแนวทางการด าเนินการต่อไปอย่างไร และเมื่อมีการประเมินแผนฯ แล้ว  จะมี 
การแก้ไขปรับปรุงแผนฯ อย่างไร จึงขอให้น าเรื่องการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อน 
แผนการศึกษาแห่งชาติบรรจุเข้าสู่วาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาน าเรื่องการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติบรรจุเข้าสู่วาระเพ่ือพิจารณาในการประชุม 
สภาการศึกษาครั้งต่อไป 

 
 วาระท่ี ๔.๖ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  นางสาวปัทมา เอ่ียมละออง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา น าเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัว
ส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสาระส าคัญดังนี้ 

ปัจจุบันรัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามจ านวนผู้เรียนไปยัง
สถานศึกษา และให้สถานศึกษาด าเนินการ จ านวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน และ ๕) ค่าหนังสือเรียน  
ซึ่ง ๕ รายการดังกล่าวไม่ได้มีการปรับเพ่ิมอัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นระยะเวลา
มากกว่า ๑๐ ปี แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น และผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงและจัดท า
ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือปรับอัตราเงินอุดหนุนฯ โดยครอบคลุมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอก
ระบบ จ านวน ๔ รายการ ยกเว้นค่าหนังสือเรียน เนื่องจากค่าหนังสือเรียนมีการปรับอย่างต่อเนื่อง  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบในอัตราเงินอุดหนุนรายหัว
ส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอปรับ โดยทยอยปรับแบบขั้นบันได งบประมาณ
ผูกพันต่อเนื่อง ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ครอบคลุมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ส าหรับสถานศึกษา ได้รับการปรับเพ่ิม ๒ รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งจะทยอยปรับเพ่ิมทุกปี โดยในปีสุดท้าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ค่าจัดการเรียนการสอนจะปรับ
เพ่ิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณร้อยละ ๒๐ ส่วนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะปรับเพ่ิม 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณร้อยละ ๓๐ ส าหรับผู้เรียน รัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ๒ รายการ 
คือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งจะได้รับการปรับเพ่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยค่าอุปกรณ์
การเรียนปรับเพ่ิมจากอัตรา ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณร้อยละ ๑๗ ส่วนค่าเครื่องแบบนักเรียนปรับเพ่ิมจากปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณร้อยละ ๗ และจะคงตามอัตราเดิมในปีที่ ๒ - ๔ ส าหรับผู้เรียนที่มีฐานะยากจน  
รัฐลดความเหลื่อมล้ าโดยสมทบค่าเครื่องแบบนักเรียนเพ่ิมอีก ๑ ชุด ส าหรับผู้เรียนที่ผู้ปกครองได้รับสิทธิ์บัตร
สวัสดิการของรัฐ ในเบื้องต้นงบประมาณที่ได้ปรับเพ่ิมเป็นงบประมาณเฉพาะค่าใช้จ่ายจ าเป็นพ้ืนฐาน  



 
 

ไม่รวมกรณีค่าใช้จ่ายจ าเป็นส่วนเพ่ิมส าหรับผู้เรียนและสถานศึกษาที่มีบริบทเฉพาะ และรายการที่ขอปรับเพ่ิม
อ้างอิงจากรายการเดิมที่มีอยู่  

แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะศึกษาแนวทาง
สนับสนุนเพ่ิมเติม กรณีสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะพิเศษ อาทิ ผู้พิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้เรียนปกติ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูล
และรับฟังความคิดเห็น และจัดท าข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับกลุ่ม 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษดังกล่าว 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรด
รับทราบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑. ผู้เรียนกลุ่มการศึกษานอกระบบคือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจน แต่ได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัวจากรัฐน้อยมาก ทั้งค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งค่า
อุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งกลุ่มการศึกษานอกระบบมีผู้เรียนส่วนหนึ่งที่อยู่ในวัยเรียน 
แต่เข้ารับการศึกษานอกระบบ อาทิ ผู้เรียนที่อาศัยอยู่บนดอยหรือบนเขา จ าเป็นต้องมีค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่าอุปกรณ์การเรียน จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทาง 
การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
รายหัวเพ่ิมมากข้ึน 

๒. ควรจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม ๒ ประเด็น คือ ๑) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ผู้เรียน ผู้เรียนได้รับ
เป็นเงินจ านวนเท่าใด หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจ านวนเงินที่รัฐจัดสรรให้ และ ๒) เมื่อผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ได้ตอบแทนให้กับสังคมหรือประเทศชาติคุ้มค่าหรือไม่ มีการค านวณ Return On Investment (ROI) 
หรือ Social Return On Investment (SROI) หรือไม่ เป้าหมายการลงทุนกับการศึกษาคือการพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา หากมีข้อมูลดังกล่าวจะสามารถน าไปแก้ปัญหาการศึกษาและ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาได ้

๓. การจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวให้กับผู้เรียน อาจจ่ายเงินในลักษณะคูปองให้กับผู้ปกครอง และ
ให้ผู้ปกครองแลกเป็นเงินส าหรับใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา จะท าให้สิทธิ์ที่ได้รับไปถึงเด็กโดยตรง หากผู้ปกครองรายใด 
มีรายได้เพียงพอ สามารถคืนคูปองเพ่ือน าไปให้กับกลุ่มเด็กยากจนได้ วิธีนี้จะท าให้เด็กได้รับเงินอุดหนุนอย่างทั่วถึง 

๔. การศึกษาเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวควรศึกษาทุกปีหรือใช้ระยะเวลาสั้นในการศึกษา 
เนื่องจากเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้มีภาวะเงินเฟ้อ จึงควรศึกษาว่าภาวะเศรษฐกิจ  
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างไร แล้วเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาล
เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
หากใช้เวลาศึกษาเป็นระยะเวลานานจะท าให้เงินที่เสนอขอรับการจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวมีมูลค่าสูงมาก  

๕. ประธานการประชุมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นอกจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้แล้ว  
ยังมีกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ให้เด็กยากจนได้รับโอกาสในการศึกษาทุกระดับ
การศึกษา และขอให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาคณะต่าง ๆ ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานของสภาการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาน าข้อเสนอแนะ 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการ 
 
 
 



 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป 

  นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีก าหนดจัดประชุมสภาการศึกษาไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยจัด 
ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนที่สองในไตรมาส และในเบื้องต้นได้ก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่  
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ช่วงบ่าย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะประสานประธานกรรมการสภาการศึกษา และ
จะแจ้งก าหนดวันประชุมที่ชัดเจนให้กรรมการสภาการศึกษาทราบภายหลัง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี 5.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  

 นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ๒ เรื่อง  
ที่ เกี่ยวกับเรื่องเ พ่ือพิจารณาวาระที่  3.2 คือ ๑) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ  
๒) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการด าเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 
ตอนพิเศษ 272 ง ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2565 ) โดยประกาศฯ ดังกล่าวมีผลต่อการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา เช่น เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันใดสถาบันหนึ่งแล้ว มีความประสงค์ขอย้ายไปเรียน 
อีกสถาบันหนึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ เป็นต้น นอกจากนี้ในอนาคตการท าผลงานทางวิชาการอาจไม่
จ าเป็นต้องส่งผลงานวิจัยแต่สามารถใช้ประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับส าหรับการยื่นเสนอขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการได้ จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ และประกอบการพิจารณาการจัดท าธนาคารหน่วยกิต 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ต่อเนื่องไปสู่การอุดมศึกษาต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑7.๐๐ น. 
 
 

นางรัชนี  พึ่งพาณิชย์กุล 
นางปัทมา  ค าภาศรี 

นางสาวเต็มศิริ  ทรงเจริญ 
นางสาวสุกัญญา  ช่วยสุวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

เลขาธิการสภาการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ  

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


